

KHÁNH THÀNH NHÀ TƯỢNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Năm 17 tuổi, đồng chí giác ngộ cách mạng và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng. Đồng chí là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính, là tấm gương sáng về đạo đức cao quý của người cộng sản, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sau 75 năm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị giặc Pháp xử chém cùng với đồng chí Hồ Ngọc Lân, đến tháng 9/2007 đi hài của hai đồng chí được tìm thấy tại khuôn viên Công ty Cổ phần Giấy Thống Nhất, xã An Đông, huyện An Dương (Hải Phòng).

Công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được khởi công xây dựng từ ngày 3/2/2018 tại nơi tìm thấy di hài của đồng chí. Sau 1 năm triển khai thực hiện dự án, với tinh thần nỗ lực, sự sát sao của cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng, sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã cơ bản hoàn thành và bảo đảm yêu cầu, chất lượng công trình. Với diện tích hơn 30.000m², công trình bao gồm các hạng mục: đền thờ, nhà tá túc, hữu vũ, nhà bia, khu kỹ thuật, hồ sen và các công trình phụ trợ... Đây là công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa của các đơn vị, doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động đóng góp. Công trình được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2019).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với khu di tích Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho thành phố Hải Phòng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND thành phố Hải Phòng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện dự án xây dựng Nhà tưởng niệm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là khu di tích lịch sử có giá trị của thành phố Hải Phòng, với khuôn viên kiến trúc nghệ thuật phù hợp, nghiêm trang, một công viên văn hóa đẹp, xứng đáng với công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; đồng thời, đây là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và các tầng lớp nhân dân, nơi bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ thành phố Hải Phòng nói riêng, thế hệ trẻ cả nước nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích để xứng tầm với công lao to lớn, tấm gương sáng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đây mạnh công tác sưu tầm tài liệu phong phú các nguồn tư liệu về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Trên cơ sở đó, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển, văn minh, giàu mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cán bộ, nhân viên Ban Quản lý khu di tích Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Sau lễ cất băng khánh thành Nhà tưởng niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG, CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI

Tối ngày 29/1, tại khu công nghiệp Tiên Hải đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Theo thông tin của các cơ quan chức năng: Công ty Minh Hiếu, khu công nghiệp Tiên Hải có mua khí của Công ty Phân phối khí thấp áp miền Bắc và ký hợp đồng với Công ty Phúc Minh Sang thi công lắp đặt. Để bảo đảm kỹ thuật nên đã cử người kiểm tra thi công công trình. Công ty Phân phối khí thấp áp miền Bắc và Công ty Phúc Minh Sang cử cán bộ giám sát thi công.

Sáng ngày 29/1, 3 cán bộ kỹ thuật của 2 đơn vị này là Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1990, quê ở Hưng Yên, cán bộ giám sát kỹ thuật Công ty Phân phối khí thấp áp miền Bắc; Nguyễn Xuân Reo, sinh năm 1986, quê ở Hà Nam và Kiều Xuân Cường, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội, đều là cán bộ kỹ thuật của Công ty Phúc Minh Sang trực tiếp thi công công trình theo sự phân công công việc của lãnh đạo các công ty. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi nhóm cán bộ kỹ thuật thực hiện phân thi công tại hố đầu nối khí, Công ty Phúc Minh Sang không liên lạc được nên đã cử người kiểm tra thi công công trình, đến 3 người bị ngạt dưới hố đầu nối khí. Sự việc lập tức được báo cáo cho cơ quan chức năng đồng thời những người bị nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn lao động, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đồng thời thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong và chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra.

NGUYỄN TÙNG

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá 150 triệu đồng
Mở thưởng ngày 27 tháng 1 năm 2019
Số trúng thưởng: **62533**

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

THĂM, TẶNG QUÀ, CHÚC TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 30/1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đã đi thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình, một số đồng chí lãnh đạo, người có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng đoàn đã trao 170 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Bình. Dự buổi trao quà, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong không khí ấm áp của buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, những hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và mong muốn các mẹ sống khỏe, sống vui, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng để đưa tỉnh nhà đi lên, trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, Thái Bình đã triển khai phi thi ngân sách, cùng với đó là vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tuy nhiên, hiện nay tình vẫn còn rất nhiều gia đình khó khăn cần nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên cả nước. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang trong năm mới, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam dành cho Thái Bình nói chung, các gia đình đối tượng chính sách của tỉnh nói riêng; chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, phóng viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong tỉnh được trao quà, mỗi suất gồm 1 túi quà và 500.000 đồng. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và doanh nghiệp với người làm báo, động viên các phóng viên, kỹ thuật viên luôn nỗ lực cao tinh thần vượt qua khó khăn, nỗ lực làm việc vì sự phát triển của sự nghiệp báo chí Thái Bình.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh trong việc quan tâm đến đời sống đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới việc chăm lo đời sống đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động các cơ quan báo chí sẽ được quan tâm hơn nữa để họ yên tâm làm việc, cống hiến, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, trao quà cho 50 hộ cận nghèo xã Hiệp Hòa (Vũ Thư). Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống cháy, nổ và các vụ phạm về pháo trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thành lập tổ an ninh thường trực 24/24 giờ trong những ngày tết để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác triển khai, tổ chức thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Qua công tác kiểm tra không phát hiện trường hợp vi phạm. Các trường đã tổ chức cho 100% giáo viên, học sinh kỹ cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được chú trọng,

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo, giúp đỡ các hộ cận nghèo xã Hiệp Hòa đón tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn hơn, động viên các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

* Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Vũ Thư đã về xã Hòa Bình (Vũ Thư) trao quà tết cho các đối tượng.

Tại Trường Tiểu học, THCS Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng chí chúc các em chăm ngoan học giỏi, đạt nhiều thành tích trong học tập đồng thời đề nghị nhà trường, các thầy cô giáo quan tâm chăm lo hơn tới những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khích lệ, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tại UBND xã Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã. Đồng chí đề nghị UBND xã tạo mọi điều kiện chăm lo nâng cao đời sống cho bà con, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo.

* Về dự chương trình “Xuân ấm áp yêu thương tết Kỷ Hợi 2019” tại Trường THCS An Vũ (Quỳnh Hưng), đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chúc tết, khích lệ, động viên giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt nhiều kết quả trong học tập. Đồng chí đề nghị UBND xã, nhà trường các quan tâm, tạo điều kiện hơn để phong trào giáo dục của trường ngày càng phát triển, quan tâm hơn đến các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, giáo dục để các em nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, nghiêm túc không đốt pháo để vui tết an toàn, hạnh phúc. Nhân

dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tết cho nhà trường; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 50 suất quà tết cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 200.000 đồng.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trao quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn làng chài Cao Bình, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) và làng chài Thủy Cơ, xã Vũ Văn (Vũ Thư).

Tại buổi trao quà, 124 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại làng chài Cao Bình và làng chài Thủy Cơ được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình trao các phần quà, mỗi suất 300.000 đồng và một phần quà của Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng. Đại diện chính quyền địa phương cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đã chăm lo tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các làng chài, góp phần giúp các em vui xuân, đón tết.

* Hội Nông dân tỉnh tổ chức trao 40 suất quà tết, trị giá mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt và phần quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã: Vũ Hòa, An Bình (Kiến Xương), Hùng Dũng, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà).

Đây là hoạt động tình nghĩa góp phần động viên hội viên nông dân đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui vẻ.

* Nhằm chia sẻ, giúp các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui tết, đón xuân Kỷ Hợi 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên ủng hộ tặng quà tết cho người nghèo. Đến nay đã có gần 100 doanh nghiệp đăng ký tặng 22.000 suất quà tết gồm tiền và hiện vật cho người nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tặng 1.200 suất quà, trị giá 360 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng



Đại diện Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo xã Tự Tân (Vũ Thư).

Long tặng 500 suất quà; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình tặng 1.667 suất quà... Toàn bộ số tiền và quà tết được các doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kịp thời trao tận tay hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vui bớt khó khăn, cùng cộng đồng đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đầm ấm, hạnh phúc.

* Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ Long Hưng và Công ty Bao bì Hương Sen tổ chức thăm hỏi, trao quà tết cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

100 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng đã được trao cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Trung tâm Ung bướu.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn cũng đã đến bệnh viện trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch. Các nhà tài trợ đã thăm hỏi, động viên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân yên tâm điều trị, sớm khỏe mạnh để trở về gia đình, đón xuân mới an lành, hạnh phúc.

* Quỹ từ thiện Niềm Vang - Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed Group) đã thực hiện hành trình “Vun đắp yêu thương” với tổng số hơn 1.000 suất quà trao tặng cho các đối tượng chính sách, gia đình gặp khó khăn trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tại Thái Bình, quỹ đã trao hơn 700 suất quà tết ý nghĩa cho các gia đình người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, hội viên hội người mù, gia đình nghèo... Mỗi phần quà là tấm lòng của từng cán bộ, công nhân viên, người lao động ThaiBinh Seed Group với mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần giúp các gia đình đón tết no ấm, đủ đầy hơn.

* Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư tổ chức trao 30 suất quà tết cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Tự Tân (Vũ Thư), mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Cũng trong chiều ngày 30/1, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đã tổ chức trao 35 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Lập, mỗi suất gồm 300.000 đồng và một gói quà.

Theo kế hoạch, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng trao gần 1.000 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

NHOM PHÒNG VIEN

Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Sau 1 tháng triển khai thực hiện chỉ đạo của tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Đông Hưng đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiểm soát, làm giảm 3,2% số vụ phạm pháp hình sự, bắt trên 40 vụ, 43 đối tượng liên quan đến ma túy, vi phạm về kinh tế, môi trường. Vận động, thu hồi 0,4kg pháo, 0,3kg hương sáng, 3 súng tự chế, 15 viên đạn các loại...

Trong đợt ra quân này, huyện Đông Hưng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang chi phối thực hiện đồng các địa bàn, đơn vị, kiên quyết không để xảy ra các vi phạm thường trực 24/24 giờ trong những ngày tết để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Đổi với Công ty Điện lực Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí nhân lực trực vận hành hệ thống bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, phòng, chống cháy, nổ cho các công trình điện. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân vui xuân, đón tết nhưng không quên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đổi với Công ty Điện lực Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí nhân lực trực vận hành hệ thống bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, phòng, chống cháy, nổ cho các công trình điện. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân vui xuân, đón tết nhưng không quên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

* Sáng ngày 30/1, đồng chí Phạm Văn Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình, UBND phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình).

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai nghiêm túc các kế hoạch thực tế, tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đổi với Công ty Điện lực Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí nhân lực trực vận hành hệ thống bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, phòng, chống cháy, nổ cho các công trình điện. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân vui xuân, đón tết nhưng không quên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đổi với Công ty Điện lực Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí nhân lực trực vận hành hệ thống bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, phòng, chống cháy, nổ cho các công trình điện. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân vui xuân, đón tết nhưng không quên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.